

# พีซีเอส ผู้นำด้านบริการบริหารจัดการอาคารแบบ

## ครบวงจร



บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีซีเอส บริษัทบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรแนวหน้าของประเทศไทย ในเครือ โอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด **“Total Facilities Management” (TFM)** หรือ การบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับสากลจากบริษัทโอซีเอส ด้วยการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรจะช่วยตัดปัญหาเรื่องงานอาคารซึ่งไม่ใช่เรื่องหลักของธุรกิจลูกค้า ที่เป็นเรื่องจุกจิก ลูกค้าของพีซีเอส จะได้มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการธุรกิจหลัก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มร.อาซีฟ আহมัด เป็นประธานในการเปิดงาน และ ดร.สมิทธ ธรรมสโรจน์ ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องภัยพิบัติ

**คำบรรยายภาพจากซ้ายไปขวา:** ธนา ภิรมนัส กรรมการผู้จัดการพรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ดร.สมิทธ ธรรมสโรจน์ ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เฮเธอร์ สุขเกษม กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท โอซีเอส ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มร.อาซีฟ আহมัด นิค แบล็ตสตอค ผู้อำนวยการบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ตะวันออกกลาง เซบาสเตียน แอนโธนี่ พาวเวอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารกลุ่มลูกค้าส่วนภูมิภาค บริษัทพรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเชส ( ประเทศไทย ) จำกัด หรือ พีซีเอส

บริษัทพีซีเอส เป็นบริษัทบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรแนวหน้าของประเทศไทย อยู่ในเครือ โอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในทศวรรษที่ 1900 ปัจจุบันบริษัทพีซีเอส ให้บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร โดยมีบริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการดูแลความสะอาด บริการตรวจนับสินค้า บริการด้านโภชนาการ บริการดูแลสวน บริการสุขอนามัยภัณฑ์ บริการจัดแมลง บริการซ่อมบำรุงอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งขณะนี้มียุทธศาสตร์ลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย และพนักงานมากกว่า 23,000 คน โดยบริษัทพีซีเอส ถือเป็นบริษัทที่ให้บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ [www.pcs.co.th](http://www.pcs.co.th)